



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
26 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## คุมเข้มกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก.

- ราชบัณฑิตยสภา ออกแถลงการณ์จุดยืนของการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ เสนอให้รัฐมีมาตรการควบคุมการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเฉพาะในทางการแพทย์เท่านั้น ห้ามโฆษณาและใช้เพื่อนันทนาการ

- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ออกประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชง ในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ศธ. ส่วนบตลงโทษต้องดูเป็นกรณีไป หากผู้บริหารละเลยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่ปล่อยกัญชาเข้ามาในสถานศึกษา จะมอบหมายให้ต้นสังกัดไปพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- ตะโตะ ชริธัมมาห์ บิน ไชนูดีน รัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของมาเลเซีย เตือน นทท.ชาวมาเลเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ควรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา เนื่องจากในมาเลเซียยังถือเป็นยาเสพติด

- พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม กล่าวว่า ช่วงเดือนที่ผ่านมาตรวจยึดกัญชาตามแนวชายแดนกว่า 3 ตัน เพื่อลำเลียงส่งชายฝั่งที่ตอนใน ต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น

## แพทย์เรียกร้องปิดสถานะสุญญากาศ

สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.มติชน, แนวหน้า, ผจก.รายวัน

- แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์ และศิษย์เก่าแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล จำนวน 851 รายชื่อ ออกแถลงการณ์ขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้ปิดสถานะกัญชาเสรีในสถานะสุญญากาศทันที สถานการณ์ในปัจจุบันนี้จึงนับว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบบสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างแท้จริง ขอให้ออกมาตรการ "ปิดสถานะกัญชาเสรีในสถานะสุญญากาศทันที" และ "จัดให้มีกระบวนการรับฟังผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายกัญชาแห่งประเทศไทย" และแคมเปญ "ชะลอกัญชาเสรีขอออกกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เด็กใช้กัญชาออกมาก่อน" บนช่องทาง change.org ของภาคประชาชน ซึ่งมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 6,000 คน เพื่อให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องหยุดภัยคุกคามทางสุขภาพในครั้งนี้โดยเร็วที่สุด

- นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ โพสต์ว่า ความรู้ไม่จริงและคิดว่ารู้เยอะกว่าคนอื่น ทำให้หมอกลายเป็นเหยื่อในการเคลื่อนไหวทางการเมือง มัวแต่ทำงานไม่ได้ติดตามสถานการณ์ จึงไม่ทราบว่ สธ.ได้ออกกฎหมายมาอุดช่องโหว่หมดแล้ว ทั้งประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุม ป้องกันกลุ่มเปราะบางครบแล้ว แลก็มีโทษทางอาญา อย่าเป็นเหยื่อทางการเมือง เราสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์

- นายศุภชัย ใจสมุทร ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง แถลงว่า กรณีบุคลากรฯ 851 ราย แถลงการณ์นั้น ขอยืนยันว่าที่ผ่านมา สธ. ออกประกาศดูแลความเรียบร้อยของสังคม และขอบคุณที่แสดงความห่วงใย อย่างไรก็ตาม กมธ. จะเร่งพิจารณาร่างกฎหมายกัญชา กัญชง ให้เสร็จโดยเร็ว คาดว่าภายในสิ้นเดือน ก.ค.65 จะแล้วเสร็จเพื่อเสนอต่อสภาต่อไป



- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง กล่าวว่า สธ.ประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ในทางที่ผิด มีหลักเกณฑ์มิให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าถึงกัญชา เราไม่ได้อยู่ในช่วงสุญญากาศ เพราะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะ

- นายอิทธิศักดิ์ เห็นใจชน ผู้บริหารฟาร์มโกลเด้นลิฟ ศรีราชา จ.ชลบุรี ผู้ผลิตกัญชาครบวงจร กล่าวว่า ไม่อยากให้ตัดสินกัญชา โดยใช้สมมติฐานเดิมๆ เหมือนในอดีต ทำไม่มาให้กัญชาเป็นทางเลือกในการรักษา เพราะมีศึกษาวิจัยจำนวนมากเป็นที่ยอมรับในเรื่องการรักษาโรคบางชนิด ควรให้การสนับสนุน ส่งผลดีทั้งการท่องเที่ยวและสุขภาพของคนไทย

## ตำรับยากัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึง การจัดทำหนังสือตำรับยาแผนไทยของชาติซึ่งเป็นมรดกบรรพบุรุษที่เข้าตัวยากัญชา ครอบคลุมสมุดไทยดำ สมุดไทยขาว คัมภีร์โบลาน ศิลาจารึก ทั้งสิ้น 162 ตำรับ ระบุกลุ่มโรค/อาการ 13 กลุ่ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทย <https://www.dtam.moph.go.th/E-Book/ptmk/ptmk-ganja/index.html>

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<b>สถานการณ์ประจำวัน</b> - สถานการณ์ในประเทศ 26 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,828 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,579,421 ราย เสียชีวิต 35 ราย เสียชีวิตสะสม 31,224 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,173 ราย รักษาหายสะสม 4,524,592 ราย ยังรักษาอยู่ 23,605 ราย <b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> มีผู้ติดเชื้อ 575,879,848 (+152,464) ราย 6,404,837 (+161) ราย รักษาหาย 545,848,153 (+122,738) ราย	
<b>ประเด็นสำคัญ</b> <b>1. โอมิครอน BA.4/ BA.5/ BA.2.75</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผงก.รายวัน 360 องศา, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, คมชัดลึก, mcot, INN, js100, hfocus, thaigov, amarintv, isaranews, thailandplus, voicetv, 77kaoded, thestandard, acnews, thebangkokinsight, thailandplus, workpointtoday) ทีวีทุกช่อง - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวการเฝ้าระวังโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2.75 และการวิเคราะห์สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ว่า ผลการตรวจเพื่อคัดสรรสายพันธุ์ย่อยโอมิครอนในประเทศไทย ระหว่าง 16-22 ก.ค. 65 จาก 468 ตัวอย่าง พบขณะนี้สายพันธุ์ BA.1 เพียงร้อยละ 1.1 BA.2 ร้อยละ 30.6 ส่วนสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ร้อยละ 68.4 แสดงให้เห็นว่า BA.4/ BA.5 แพร่ได้เร็วกว่าสายพันธุ์ BA.2 โดยในกทม.พบ BA.4/ BA.5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.1 ขณะที่ภูมิภาคพบในสัดส่วนร้อยละ 59.1 และสัดส่วนของ BA.5 ต่อ BA.4 เป็น 3 ต่อ 1 โดยขณะนี้พบ BA.5 ในพื้นที่ กทม. รองลงมาคือ เชียงใหม่ ทำให้เกิดการรณรงค์มากขึ้น ทั้งปิดอ็อกเสป-ใส่ท่อช่วยหายใจ การรับวัคซีนเข็มกระตุ้น 3 เข็ม แม้ภูมิจะลดทุกสูตร แต่ยังป้องกันได้อยู่ <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า - นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า ไวรัสโควิด 19 จะอยู่กับเราตลอดไป ที่น่ากังวลคือมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา ซึ่งแพร่เร็วและหลบหลีกภูมิคุ้มกันทั้งจากวัคซีนหรือติดเชื้อธรรมชาติได้ดีกว่าสายพันธุ์เดิม ปัจจุบันสายพันธุ์ใหม่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมเพียง 3-4 เดือน เข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดิม ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ระลอกใหม่ทั่วโลก ทั้งนี้ ยังไม่แน่ชัดว่า BA.2.75 จะแพร่เร็วกว่า BA.5 หรือไม่ ต้องติดตามใกล้ชิด ที่น่าเป็นห่วงคือ เชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดใน 2 ประเทศ คือ แอฟริกาใต้และอินเดีย มีโอกาสที่แพร่กระจายไปทั่วโลกซ้ำแล้วซ้ำอีก - นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ BA.5 ที่ระบาดอยู่มีอัตราขยายตัวเร็วกว่า BA.2 ที่เคยระบาดมาก่อนถึง 50% จากธรรมชาติการระบาดของ BA.5 ในสหราชอาณาจักรพบสัดส่วนติดเชื้อที่เกิดขึ้นมาเป็นการติดเชื้อครั้งแรก 60% เป็นการติดเชื้อซ้ำ 40% อัตราส่วนติดเชื้อใหม่กับติดเชื้อซ้ำ ประมาณ 3 : 2 สำหรับไทยยังไม่มีข้อมูล นำข้อมูลต่างประเทศมาใช้ประเมินสถานการณ์ได้ เพราะธรรมชาติของเชื้อไม่ต่างกัน <b>2. ปรับรูปแบบหมอพรีอม</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, hfocus, bluechipthai, TNN, amarintv, thestandard, nationtv, thaipublica, thebangkokinsight, INN, mcot) ทีวีทุกช่อง - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. ร่วมกับ จ.กสิกรไทย INET สภาอากาศไทย เอสซีจี โลจิสติกส์ แถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนา “หมอพรีอม คู่ Digital Health Platform ของประเทศไทย” โดยมีการพัฒนาเชื่อมโยงระบบหลังบ้านเข้ากับหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับรวมกว่า 15,000 แห่ง และเชื่อมโยงระบบกับสำนักธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์รวม 12 พี่เจอร์สำคัญ อาทิ ใบรับรองข้อมูลการฉีดวัคซีน, การแสดงผลตรวจโควิด ATK หรือ RT-PCR, การเช็กอินสถานที่ และการแชทกับหมอพรีอม Line OA สื่อสารสุขภาพ, ข่าวสารสุขภาพ, การบริจาคอวัยวะ โดยร่วมกับสภาอากาศไทย และการนัดหมายออนไลน์และประวัติการรักษาพยาบาล, การเช็กสิทธิรักษาภาครัฐและเอกชน เป็นต้น โดยพี่เจอร์ต่าง ๆ จะค่อย ๆ ททยเปิด ส.ค. นี้ ส่วน Line OA เริ่ม ก.ย.นี้ <b>3. ผู้ป่วยโควิดเตียง</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, facebook) - เพจ Survive-สายไหมต้องรอด โพสต์ภาพแม่ผู้มลูก 1 ขวบติดโควิด อาการหนัก นั่งตากยุงรอการรักษาอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน รพ.แห่งหนึ่ง ย่านเจริญกรุง กทม. เนื่องจากเตียงเต็ม	
 <b>โรคฝีดาษวานร</b> <b>สถานการณ์ในประเทศ</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า - นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและแนวทางรองรับโรคฝีดาษวานร หลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ตลอดจนกำชับให้สำนักงานตรวจ	

คนเข้าเมืองเผ่าระวางผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ ย้ำให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ **Universal Prevention** อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 แล้วยังสามารถทำให้ป้องกันโรคฝีดาษวานรได้อีกทางหนึ่งด้วย

**สื่อแนะนำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า)

-นพ.กฤษณ์ กุเกียรติภูท นพ.สสจ.ภูเก็ต กล่าวถึง ความคืบหน้าการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกรณีพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรรายแรกของประเทศที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 19 คน เป็นลบ อย่างไรก็ตาม ได้ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โทรศัพท์สอบถามอาการทุก 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน และเมื่อกักตัวครบ 21 วันแล้ว จะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง และขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากโรคฝีดาษวานรติดต่อกันได้ยากกว่าโควิด 19

**สื่อแนะนำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-พ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ ผกก.ตม.จ.สระแก้ว พร้อมด้วยนายชนกฤต สายสิญจน์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อรัญประเทศฯ ระดม จนท.มาร่วมกันตรวจคัดกรองเข้มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวแกมพูชาที่เดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตทุกคนเพื่อป้องกันโควิด 19 พร้อมเข้มสังเกตอาการนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มประเทศเสี่ยง เพื่อป้องกันและสกัดกั้นโรคฝีดาษวานร ส่วนกรณีชายชาวไนจีเรียติดฝีดาษลิง ขณะนี้ตำรวจแกมพูชาส่งตัวให้รักษาที่โรงพยาบาลในกรุงพนมเปญแล้ว ทางแกมพูชายืนยันว่าจะไม่ส่งตัวกลับไทย แต่จะส่งฟ้องศาลข้อหาลักลอบเข้าเมือง หลังรักษาฝีดาษลิงหายและเนรเทศกลับไนจีเรียทันทีที่ได้รับโทษ ส่วนกรณีที่ไทยประสานความร่วมมือส่งชุดสอบสวนโรคไปร่วมสอบสวนโรคหาใหม่ไอร์แลนด์อยู่ในประเทศไทย เพื่อนำมาเผ่าระวางโรคในประเทศนั้น ขณะนี้ยังไม่ตอบรับจากสาธารณสุขแกมพูชา

**สื่อแนะนำเสนอ :** นสพ.(มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์(คมชัดลึก ข่าวสด)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยถึงการตรวจหาเชื้อโรคฝีดาษวานร ว่า ขณะนี้ผลตรวจสิ่งตรวจเพิ่มเติม 27 ตัวอย่างที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยฝีดาษลิงชาวไนจีเรียยืนยันรายแรกของประเทศไทย ออกมาเป็นลบทั้งหมด ส่วนการตรวจสิ่งแวดล้อม อาทิ ลูกบิดประตู ผ้าปู ต่าง ๆ พบว่าผลเป็นบวก แต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าสามารถแพร่เชื้อต่อได้หรือไม่ สำหรับการตรวจหาเชื้อฝีดาษลิง ตามพ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์กำหนดให้ตรวจในห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับ 3 (แล็บ) เท่านั้น กรมวิทยาศาสตร์จึงได้จัดทำประกาศเสนอให้ รพ.ว.สธ. ลงนามเพื่อปลดล็อก ให้สามารถตรวจหาเชื้อได้ในห้องแล็บระดับ 2 แต่ต้องมีมาตรการความปลอดภัยหรือเรียกว่า ระดับ 2 + ทั้งนี้ หลังลงนามแล็บทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับ 2 หากจะตรวจหาฝีดาษลิง ต้องมาทดสอบความสามารถจากกรมวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การรับรองก่อน

**สื่อแนะนำเสนอ :** เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, thailandplus)

-ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด้านชัยวิจิตร ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เปิดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการฯ ครั้งที่ 15/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยที่ประชุมพิจารณายังคงให้โรคฝีดาษวานรเป็นโรคติดต่อที่ต้องเผ่าระวาง เนื่องจากอาการของโรคฝีดาษวานรไม่รุนแรง รวมถึงการแพร่เชื้อต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ทั้งนี้ให้ยกระดับการเผ่าระวาง เพิ่มการเผ่าระวางแบบ sentinel (หรือเผ่าระวางเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่) ในกลุ่มเสี่ยง เช่น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มหลากหลายทางเพศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน หากพบผู้ป่วยเข้าข่ายให้สอบสวนโรคและดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัย หากติดเชื้อให้แยกกัก 21 วัน

**สื่อแนะนำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ แนวหน้า), เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ไทยนิวส์, สปริงนิวส์, thebangkokinsight, nation, ch7, thaiPBS)

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ว่า คณะกรรมการเห็นด้วยกับการดำเนินงานของ สธ.ที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโรคฝีดาษวานร (EOC) จากระดับกรมเป็นระดับกระทรวง และมีคำแนะนำในเรื่องของการเผ่าระวางและให้มีการคัดกรองให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และยังไม่ประกาศให้โรคฝีดาษวานรเป็นโรคติดต่ออันตราย เนื่องจากยังไม่เข้านิยามโรคติดต่ออันตราย ที่ต้องมีอาการรุนแรง และแพร่ได้ง่าย รวดเร็ว ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้คงการ เป็นโรคติดต่อเผ่าระวางต่อไปก่อน

**สื่อแนะนำเสนอ :** นสพ. (มติชน), เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thebangkokinsight)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้น เผยผลการเผ่าระวางโรคฝีดาษวานรในผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่ระบาดจำนวนเกือบ 3 พันคน พบผู้มีอาการสงสัย 1 ราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่เข้าเกณฑ์ฝีดาษวานร ขอประชาชนมั่นใจระบบคัดกรองของประเทศไทย พร้อมย้ำโรคฝีดาษวานรไม่ได้ติดกันง่ายเหมือนโรคโควิด 19 ซึ่งกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ได้วางระบบเผ่าระวางคัดกรองโรคฝีดาษวานรไว้ 2 จุดคือหน้าประตูผู้โดยสารขาเข้า และด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และกำลังขยายไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่นๆ

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ.(มติชน ผู้จัดการ แนวนหน้า),

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงกรณีโรคฝีดาษวานรว่า กทม. ได้มีมาตรการเบื้องต้น ให้ความรู้กับบุคลากรสาธารณสุข ให้ศูนย์สาธารณสุข โรงพยาบาล ตรวจสอบผู้ที่มีความเสี่ยง พร้อมกับการประสานงาน กับสมาคมโรงแรมไทย ให้สังเกตอาการแขกผู้มาพักที่เข้าพักเป็นโรคหรือไม่ รวมถึงประสานร้านขายยาในพื้นที่ และองค์กรภาคประชาสังคม ให้ช่วยดูอาการเฝ้าระวัง ตอนนี้อยู่ไม่เห็นเคสอะไร แต่อาจจะไปดูในชุมชนที่มีความเสี่ยง เช่น โชนานานา ที่มีชาวไนจีเรียอาศัยอยู่เยอะ ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่

**ลื่อนำเสนอ :** เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, thebangkokinsight)

- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ตั้งข้อสังเกตว่า ฝีดาษลิงจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ แปรตามสัดส่วนของภาวะภูมิคุ้มกันที่เริ่มลดลงในประชากรในประเทศแอฟริกา เช่น คองโก หลังจากที่ยุทธการฉีดยุคซินไซท์พิษ ซึ่งสามารถป้องกันข้ามไปยังฝีดาษลิงได้ และเริ่มเห็นการระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และปัจจุบันเหมือนกับเป็นการนับวันรอบปะทุ โดยที่ความสามารถในการแพร่จากคนหนึ่งไปสู่คนอื่นที่เดิมน้อยกว่าหนึ่งประมาณ 0.7-0.8 คือสามารถแพร่ต่อไปหาคนอื่นได้น้อยมาก อาจจะสูงขึ้นเป็นมากกว่าหนึ่ง หมายถึงการระบาดจะไม่จบสิ้นในเวลาอันรวดเร็ว

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคฝีดาษวานรเป็น ภาวะฉุกเฉินฯ ระหว่างประเทศ ทุกประเทศควรจะต้องช่วยกันในการควบคุม ลดการระบาดของโรค ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า 16,000 คน มีรายงานเสียชีวิต 5 ราย แต่รายงานขององค์การอนามัยโลกไม่มีผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยมากกว่า 70 ประเทศ และจะเพิ่มมากขึ้นอีกแน่นอน โรคนี้เป็นโรคที่ไม่รุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตน่าจะน้อยกว่า 3 ใน 10,000 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเท่านั้น พบในเพศชาย 98% และอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ จำนวนมากเป็นชายรักชาย และผู้ป่วยมีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก ติดต่อและแพร่กระจายโดยการสัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเพศสัมพันธ์ จึงยากที่จะควบคุมหรือกำจัดให้หมดไป นอกจากฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมเกือบทั้งหมด ซึ่งต้องใช้เงินอีกจำนวนมาก

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ. (ผู้จัดการ แนวนหน้า)

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไบโอเทค โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า พบข้อมูลการตรวจหาไวรัสฝีดาษวานร อาจใช้วิธีเก็บตัวอย่างจากการสวอบ (swab) คอ ซึ่งสามารถให้ผลบวกก่อนที่จะมีอาการทางผิวหนัง ไม่จำเป็นต้องรอให้ผื่นหรือตุ่มขึ้นที่ผิวหนังแล้วค่อยเก็บตัวอย่างไปทำ PCR จะลดโอกาสการแพร่เชื้อในสภาวะที่ไวรัสมีอยู่เป็นจำนวนมากได้อย่างดี

#### **สถานการณ์ต่างประเทศ**

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวนหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, ntiontv, sanook, springnews.)

- องค์การอนามัยโลก (WHO) สำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคนี้ยกระดับการตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันที่รัดกุม เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร ที่ขณะนี้ยกระดับให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ พร้อมระบุว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว 4 คน ในจำนวนนี้ 3 คนพบในอินเดีย อีก 1 คนพบในประเทศไทย ส่วนสิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อแล้ว 8 คน ในจำนวนนี้เป็น การติดเชื้อในประเทศ 4 คน นำเข้า 4 คน ทุกรายไม่พบความเกี่ยวข้องกัน


- ญี่ปุ่น ยืนยันพบผู้ป่วยรายแรก เป็นชายอายุอยู่ในราว 30 ปี อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว และมีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ

- สิงคโปร์ พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรรายใหม่ 1 ราย และเป็นรายที่ 9 ในประเทศ เป็นชายชาวฟิลิปปินส์ วัย 31 ปี มีไข้ และตรวจพบว่าติดเชื้อฝีดาษลิง แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า รัฐบาลสิงคโปร์ยังไม่มีแผนจัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคฝีดาษวานรให้แก่ประชาชนในระดับเป็นวงกว้าง

- สหภาพยุโรป (EU) อนุมัติวัคซีนอิมวานอกซ์ (Imvanex) เพื่อใช้เป็นวัคซีนป้องกันฝีดาษลิง หลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ฝีดาษวานรเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพระดับโลก

- กัมพูชา ออกมาตรการป้องกันการระบาดของโรคฝีดาษวานร หลังจากพบตัวผู้ป่วยชาวไนจีเรียรายแรกของไทยในกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการรักษาตัวใน รพ.มิตรภาพเขมร-ไซเวียต และกักตัว สังเกตอาการผู้ใกล้ชิดกับชาวไนจีเรีย 5 คน เบื้องต้นไม่พบการติดเชื้อ

- อินเดีย พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรคนแรกในกรุงนิวเดลี ถือเป็นผู้ติดเชื้อคนแรกในเมืองหลวง และเป็นคนที่ 4 ของประเทศ โดยมีอายุ 34 ปีและไม่เคยออกนอกประเทศ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ขยายเครือข่ายรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Matichon, Mgronline, ch7, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน “ขยายเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 4” โดยกล่าวว่า สธ.มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดมีโอกาสเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 4 ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา 2 ส่วน คือ 1) ชุมชน ได้แก่ อสม. และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2) หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. มุ่งเน้นให้ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนะนำช่องทางการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา</p>	-
<p><b>แนะนำเด็กลดอาหารทอดไขมันสูง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : ChiangmaiNews</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำเด็กไทยลดกินอาหารทอด มีไขมันสูง ไม่มีประโยชน์ ป้องกันโรคอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ย้ำ กินอาหารครบ 5 หมู่ เพิ่มผักและผลไม้ ดื่มนมรสจืด มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม และนอนหลับให้เพียงพอ เพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัย</p>	-
<p><b>เตือน ภาวะตาปิดเกร็ง หนึ่งตากระตุกสัญญาณสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Komchadluek, ไทยรัฐออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, naewna)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะตาปิดเกร็ง หนึ่งตากระตุกเป็นส่วนหนึ่งของอาการ focal dystonia ซึ่งเป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดจากอาการเกร็งของกล้ามเนื้อดวงตา มักพบในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าชาย ช่วงอายุที่พบบ่อยคือ 40-60 ปี มักเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 2 ตา อาการเริ่มต้นคือ กระพริบตาบ่อยครั้ง รู้สึกเคืองตาแสบตา จากนั้นจะเริ่มมีอาการเกร็งหรือรู้สึกตึงรั้ง หรือแน่นรอบดวงตา ทั้งด้านบนและด้านล่าง ผู้ป่วยควรมาพบแพทย์หาสาเหตุ เพื่อการรักษาที่ถูกต้องต่อไป</p>	-
<p><b>วันป้องกันการจมน้ำโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ (ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสธ. เป็นประธานการแถลงข่าวและมอบนโยบายวันป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day) ปี 2565 “ก้าวผ่านโควิด ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ปลอดภัยและไม่จมน้ำ” ในประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ตามมติของสหประชาชาติภายใต้แนวคิด “Anyone can drown no one should” หรือ “จมน้ำง่ายกว่าที่คิด หนึ่งชีวิตไม่ควรสูญเสีย” ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2564) พบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 35,915 คน เฉลี่ยปีละ 3,592 คน หรือวันละ 10 คน โดยจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 7,374 คน</p>	-